



ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๖/ว ๓๒๗๗

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีข้ามกระทรวง
เรียน ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง/ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการดำเนินการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรณีข้ามกระทรวง
๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอโอน (ข้าราชการในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) กรณีข้ามกระทรวง
๓. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๓๓๖๑ /๒๕๖๓
ลงวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(สามารถ Download ได้ที่ [www. https://hr.moph.go.th/site/hr_moph](http://www.https://hr.moph.go.th/site/hr_moph))

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อเป็นการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการข้อมูล และนำไปใช้ในการวางแผนบริหารตำแหน่ง การบริหารเชิงรุก ลดภาระการทำงานซ้ำซ้อนของผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล อีกทั้ง เพื่อให้การบริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว มีระบบและชัดเจนมากยิ่งขึ้น นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการให้โอนและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส สำหรับข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยกำหนดให้ใช้แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามหนังสือฉบับนี้ ตั้งแต่รอบการโอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึงพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นของรัฐ สำหรับเรื่องโอนที่ส่งไปให้ดำเนินการก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการจนแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๕๐, ๑๔๕๖, ๑๙๖๒
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๕๐, ๑๔๕๖, ๑๙๖๒

(นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข